

Số: 1412/SYT-NV

Đồng Nai, ngày 24 tháng 02 năm 2021

V/v hướng dẫn doanh nghiệp công
tác phòng chống dịch COVID-19.

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1741/UBND-KGVX ngày 22 tháng 02 năm 2021 về việc phối hợp hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, sau khi xem xét nội dung công văn số 728/LĐTĐBXH-CSLĐ ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc kiến nghị hướng dẫn doanh nghiệp công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sở Y tế hướng dẫn một số nội dung sau:

- Đối với trường hợp người lao động Việt Nam: “từ các địa phương, địa điểm thuộc tỉnh, thành phố có dịch (cập nhật theo thông báo của Bộ Y tế): yêu cầu ở lại tại địa phương, tạm thời chưa trở về Đồng Nai cho đến khi dịch bệnh tại địa phương đó được kiểm soát và có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 02 lần cách nhau 14 ngày. Nếu đã đến Đồng Nai: phải cách ly tập trung theo quy định”

Theo quy định tại Quyết định 878/QĐ-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19” thì người đi, về hoặc từng đi qua vùng có dịch là đối tượng phải cách ly tập trung. Thời gian cách ly là 14 ngày kể từ ngày rời khỏi vùng có dịch. Như vậy, ngay khi phát hiện người lao động về từ các địa phương, địa điểm thuộc tỉnh, thành phố có dịch (cập nhật theo thông báo của Bộ Y tế) và chưa quá 14 ngày kể từ ngày rời khỏi nơi đó thì phải cách ly tập trung ngay. Trường hợp đã đi làm vài ngày, đã tiếp xúc với những người khác thì vẫn phải đưa người đó đi cách ly tập trung và báo cáo cơ quan y tế để phối hợp điều tra, lập danh sách những người đã tiếp xúc với người đó. Cơ quan y tế sẽ hướng dẫn cách ly tại nhà hoặc theo dõi, giám sát sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm đối với từng trường hợp cụ thể.

- Về các khái niệm “địa phương, địa điểm thuộc tỉnh, thành phố có dịch”, “tâm dịch”, “các vùng dân cách xã hội”: được hiểu như sau

Địa phương là tên của các thành phố thuộc tỉnh hoặc tên của thị xã, thị trấn, quận, huyện, xã, phường, thôn... Ví dụ: tỉnh Hải Dương có 6 ổ dịch lớn tại các địa phương là thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh, huyện Cẩm Giàng, huyện Kim Thành, huyện Kinh Môn, huyện Nam Sách, huyện Ninh Giang; thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ là một trong những ổ dịch của huyện Cẩm Giàng....

Địa điểm là nơi bệnh nhân COVID-19 đã từng đến, lưu lại một thời gian như tên nhà hàng, quán bar, khách sạn, bệnh viện... hoặc tên của địa điểm đã được phong tỏa như khu phố, đoạn đường...

Tâm dịch là nơi dịch bệnh bùng phát và lây lan nhanh chóng. Ví dụ: Thành phố Chí Linh là tâm dịch của tỉnh Hải Dương, Sân bay Vân Đồn là tâm

dịch của tỉnh Quảng Ninh, Công ty PoYun tại Chí Linh là tâm dịch của thành phố Chí Linh.....

Các vùng dẫn cách xã hội do Chính phủ hoặc các tỉnh thành công bố. VD: vừa qua tỉnh Hải Dương công bố thực hiện dẫn cách xã hội toàn tỉnh và được Chính phủ công nhận.

Các địa phương, địa điểm này được thông báo trên Trang tin về dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp COVID-19, hoặc thông báo khẩn của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Quốc gia hoặc Bộ Y tế. Truy cập tại địa chỉ: ncov.moh.gov.vn

Tuy nhiên, do trang tin chỉ thông báo hàng ngày, không có mục danh sách riêng nên Sở Y tế đã giao cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tổng hợp và cập nhật danh sách các vùng, các địa phương, địa điểm nêu trên làm cơ sở cho việc phân loại, xử lý các đối tượng theo quy định. Đề nghị đơn vị liên hệ trực tiếp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh để được cung cấp.

Doanh nghiệp phản ánh việc yêu cầu lao động trở về từ vùng dịch phải cách ly tập trung, trong khi lao động trở về từ tâm dịch lại yêu cầu cách ly tại nhà là hiệu không chính xác. Tại gạch đầu dòng thứ ba và thứ tư của điểm b, khoản 2 Công văn số 1683/UBND-KGVX ngày 18 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh ghi rõ: Tất cả những người đi, đến, về từ tâm dịch và các địa phương, địa điểm thuộc tỉnh, thành phố có dịch (cập nhật theo thông báo của Bộ Y tế) phải cách ly tập trung theo quy định.

- Về kinh phí cách ly và xét nghiệm:

Hiện nay, người được cách ly tập trung phải trả phí cách ly theo quy định. Đối với các trường hợp không cách ly tập trung: các xét nghiệm SARS-CoV-2 do cán bộ y tế phụ trách phòng chống dịch chỉ định phải làm thì không phải trả phí. Các trường hợp khuyến khích xét nghiệm và xét nghiệm theo yêu cầu của doanh nghiệp hoặc người lao động thì doanh nghiệp hoặc người lao động phải trả phí.

Trên đây là hướng dẫn của Sở Y tế, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh;
- BGD Sở Y tế;
- Ban Quản lý các KCN;
- TTKSBT tỉnh;
- Website SYT;
- Lưu: VT, NV.

GIÁM ĐỐC

Phan Huy Anh Vũ